



## ประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)  
ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่

ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงาน ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นั้น

บัดนี้ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ของผู้สมัครในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ (สอบข้อเขียน) ให้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานขนส่งผู้โดยสาร อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมการขนส่งทางบก

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนุทิน นุตาลัย)

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้

๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่คัดเลือก  
๓) ต้องไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่คัดเลือกภายหลังจากที่  
ศปร.ได้เรียกถึงระดับที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกอาจพิจารณา  
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๔) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกอาจ  
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๕) เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่  
กระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก และคณะ  
กรรมการฯจะพิจารณาสั่งการให้คะแนนได้

กำหนดการประกาศผลรายชื่อ ผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงาน  
ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลส่วนกลาง) ในตำแหน่งนักวิชาการ  
คอมพิวเตอร์ โดยประกาศผลวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร ๓ ชั้น  
๑ กรมการขนส่งทางบก และทางเว็บไซต์ [gps.dlt.go.th](https://gps.dlt.go.th) ; <http://apps.dlt.go.th/hr> , [www.dlt.go.th](http://www.dlt.go.th)

โดยกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มารายงานตัว ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร ๓ ชั้น ๑  
กรมการขนส่งทางบก วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

รายละเอียดในการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)  
ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
แนบท้ายประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ฉบับลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวผู้สมัคร	จำนวน (ราย)	เวลารายงานตัว	เวลาสอบสัมภาษณ์	วันเวลาและสถานที่ในการประเมิน
๖๐๐๓	๑ ราย	๘.๓๐ น. - ๙.๐๐ น.	๙.๐๐ เป็นต้นไป	วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานขนส่ง ผู้โดยสาร อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ผลการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)

-----

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ผลการคัดเลือก
๑	นายกันตินันท์ ลีตระกูล	ผ่าน

